

MATICHON INFORMATION CENTER		Subject Heading :	
Source :	โลกวันนี้	47042182	
Date :	26 มี.ค. 2547	Page :	6
		No :	

สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีผู้พิการชาขาด

มุมมองสุขภาพ



“ฟ้าเบรนต์สร้างขาเทียม
เฉลิมพระเกียรติฯ”

6

“มูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทร์ราชบรมราชชนนี” ก่อตั้งขึ้นในปี 2535 โดยพระราชดำริของ “สมเด็จพระศรีนครินทร์ราชบรมราชชนนี” ร่วมกับ “สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำขาเทียม แจกจ่ายให้ผู้พิการขาขาดที่ยากไร้ ด้อยโอกาส โดยไม่เลือกเชื้อชาติ ศาสนา และหวังว่าผู้พิการเหล่านั้นจะสามารถดำรงชีวิตอย่างมีคุณค่า สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้ พร้อมทั้งจัดทำหน่วยขาเทียมพระราชทานเคลื่อนที่เพื่อออกไปให้บริการจัดทำขาเทียมแก่ผู้พิการ ในจังหวัดต่างๆทั่วประเทศ ฝึกอบรมช่างทำขาเทียมที่ปฏิบัติงานตามโรงพยาบาลต่างๆทั่วประเทศให้สามารถทำขาเทียมที่มีคุณภาพ รวมทั้งพัฒนาค้นหาวัสดุในประเทศมาทำขาเทียมเพื่อให้เหมาะสมกับสภาพภูมิประเทศที่ประชากรอาศัยอยู่

นั่นคือจุดเริ่มต้นของการ

นำเอาวัสดุเหลือใช้มาดัดแปลงทำเป็นขาเทียม โดยเฉพาะวัสดุเหลือใช้จำพวกกะลุมิเนียมต่างๆที่จะนำมาหลอมเป็นชิ้นส่วนประกอบขาเทียม นอกจากนี้ยังสามารถนำไปผลิตไม้เท้า เครื่องช่วยเดินให้แก่ผู้สูงอายุและผู้พิการได้อีกด้วย

สำหรับผู้พิการขาขาดที่ทางมูลนิธิ จัดสร้างขึ้นนั้นมี 2 แบบคือ ขาเทียมแบบสวมง่ายเอาไว้ใส่ในงานสังคม ในชีวิตประจำวัน และขาเทียมแบบเกษตรใช้สำหรับเกษตรกรใส่ทำนาทำไร่ เลี้ยงสัตว์ ซึ่งขาเทียมแต่ละข้างจะมีอายุการใช้งานประมาณ 4-5 ปี จากนั้นก็ต้องเปลี่ยนใหม่เพื่อให้สามารถใช้งานได้เต็มที่ประสิทธิภาพ

ซึ่งที่ผ่านมาได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆที่เล็งเห็นความสำคัญของผู้พิการขา เช่น “โครงการฟ้าเบรนต์ สร้างขาเทียมเฉลิมพระเกียรติฯ” โดยบริษัทเซเรบอส (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตเบรนต์ซูบไกลสก็ด ที่มีความปรารถนาที่จะสนับสนุนกิจกรรมของมูลนิธิขาเทียม

ในการช่วยเหลือผู้พิการขาดทั่วประเทศ เพื่อรวบรวมผ้าแบรินด์ที่ทำมาจากอะลูมิเนียมบริสุทธิ์นำกลับมาหลอมใหม่ สร้างเป็นชิ้นส่วนผลิตขาเทียมแจกจ่ายให้ผู้พิการขาดทั่วประเทศโดยไม่คิดมูลค่าแต่อย่างใด โดยหวังว่าจะได้เห็นผู้พิการเหล่านี้กลับมาดำเนินชีวิตได้เช่นเดียวกับคนปกติ อีกทั้งยังร่วมรณรงค์หารายได้โดยเสด็จพระราชกุศลสมทบทุนมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ที่ผ่านมามีสามารถรวบรวมผ้าแบรินด์และผ้าผลิตภัณฑ์อื่นๆนำไปหลอมเป็นอะลูมิเนียมแท่งบริสุทธิ์ เพื่อผลิตชิ้นส่วนขาเทียมและไม้เท้า น้ำหนักกว่า 8 ตัน และสามารถหารายได้โดยเสด็จพระราชกุศลสมทบทุนมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเป็นจำนวนเงินกว่า 2 ล้านบาท

เพื่อเป็นการสานต่อโครงการ ทางบริษัทเซเรบอส (ประเทศไทย) จำกัด จึงได้จัดทำกล่องรับบริจาคผ้าแบรินด์ ซึ่งเป็นกล่องไปรษณีย์ขนาดเล็ก ง่ายต่อการนำไปวางไว้



ที่เคาน์เตอร์ของบริษัทหรือในบ้าน ออกแบบให้มีความสะดวกในการจัดส่งคืนโครงการเพียงแค่มั่นึกกล่องให้เรียบร้อยแล้วนำส่งทางไปรษณีย์ โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย เพื่อส่งคืนมายังโครงการ ซึ่งได้จัดพิมพ์ไว้บนกล่องเรียบร้อยแล้ว โดยทางโครงการจะนำผ้าแบรินด์ที่ได้รับบริจาคไปรีไซเคิลเป็นชิ้นส่วนขาเทียมและไม่ทำสำหรับแจกจ่ายให้กับผู้สูงอายุต่อไป

บริษัท ห้างร้าน รวมทั้งบุคคลทั่วไปที่สนใจและต้องการนำกล่องรับบริจาคผ้าแบรินด์นี้ไปร่วมรณรงค์รับบริจาคผ้าแบรินด์หรืออะลูมิเนียมต่างๆ สามารถขอรับได้ฟรีที่ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ บริษัทเซเรบอส (ประเทศไทย) จำกัด โทร. 0-2650-9777 หรือร่วมบริจาคเงินสมทบทุนในมูลนิธิขาเทียม โดยโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ "มูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี" ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาชิดลม เลขที่บัญชี 001-476000-8 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร.0-5322-7405-7